

## เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 3)

โฆษกกระทรวงการคลัง (นายสุภรัตน์ วัฒนกุล) รายงานจากกรุงวอชิงตัน ดีซี ว่าในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์) ได้เริ่มภารกิจในช่วงเช้า ในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีจัดขึ้นโดย IIF (Institute of International Finance, Inc.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย ได้รับเชิญให้กล่าวบรรยายในหัวข้อ บทเรียนนโยบายจากวิกฤตการณ์ในเอเชียตะวันออก (Panel on Policy Lessons from the East Asian Crisis)

ในการบรรยายในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บรรยายถึงกรณีประเทศไทยว่า ได้มีการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งความสำเร็จที่ได้บังเกิดผลแล้วในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายถึงการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม และมีการดำเนินการเป็นขั้นตอน มีความโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ รวมทั้งการดูแลการใช้เงินสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะเท่านั้น ในขณะที่เดียวกันก็ได้มีมาตรการเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคม ได้เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามระหว่างการสัมมนาด้วย และการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจในแนวทางการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างดี

IIF เป็นสมาคมกลางระดับโลกของสถาบันการเงินสำคัญของประเทศต่าง ๆ มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 300 สถาบัน ในกว่า 50 ประเทศ IIF จะจัดสัมมนาประจำปีในระหว่างการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกฯ นอกจากสมาชิก IIF จะเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเงินการธนาคาร จะให้ความสนใจเข้าฟังการสัมมนาประจำปีของ IIF เป็นอย่างมาก

ต่อมาเมื่อเวลา 9.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยได้เข้าร่วมประชุม Interim Committee ซึ่งเป็นคณะกรรมการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จนกระทั่งเวลา 12.30 น. ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยซึ่งจัดขึ้นโดย Harvard Institute For International Development เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นรัฐมนตรีจากหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เกาหลี และไทย เป็นต้น

สำหรับในช่วงบ่าย เริ่มต้นเมื่อเวลา 13.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย ได้เข้าร่วมประชุม Special Asean Finance Ministers Meeting ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซียประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับ The ASEAN Surveillance Process หรือระบบระวังภัยอาเซียน ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและรับหลักการให้ดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปลายปี 2541 และจะสามารถเสนอผลการดำเนินการเบื้องต้นได้ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งต่อไปที่ประเทศเวียดนาม ประมาณเดือน มีนาคม 2542

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยและคณะได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ได้เน้นถึงวงเงินช่วยเหลือประเทศที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียในวงเงิน 30 พันล้านเหรียญ สรอ และได้รายงานความเห็นจากการประชุม G-7 ด้วยว่าที่ประชุมได้พิจารณาถึงความคืบหน้าในการพิจารณาใช้เงินเยน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ